



## สรุปแนวโน้มธุรกิจ

### “โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ และนักธุรกิจในพื้นที่”

ไตรมาสที่ 2 ปี 2553

การสำรวจข้อมูลจากผู้ประกอบการในภาคใต้ ประจำปีไตรมาส ที่ 2 ปี 2553 จำนวน 99 ราย<sup>1</sup> ในพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ระนอง และ ชุมพร ประกอบด้วย ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 16 ราย การค้าปลีก-ค้าส่ง 12 ราย อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 8 ราย อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน 5 ราย อุตสาหกรรมยางพารา 16 ราย อุตสาหกรรมประมง/แช่แข็ง 10 ราย สถาบันการเงิน 26 ราย และอื่น ๆ จำนวน 6 ราย ได้แก่ โรงสีข้าว สวนกาแฟ และธุรกิจขนส่ง สรุปประเด็นสำคัญได้ ดังนี้

#### ภาพรวม

ภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ระนอง และชุมพร โดยรวมขยายตัวดีตามราคาพืชผลเกษตรหลักยางพาราที่สูงขึ้น เพราะอุปสงค์ของยางพาราจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น และปัจจัยจากอุปทานยางพาราลดลงจากภาวะภัยแล้งภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและการส่งออกขยายตัว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางพารา และไม้ยางที่มีคำสั่งซื้อจากตลาดหลักจีนอย่างต่อเนื่อง การอุปโภค-บริโภคขยายตัวตามอำนาจซื้อของผู้บริโภคที่สูงขึ้น สำหรับการลงทุนขยายตัวจากการก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยมีปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ รายได้เพิ่มขึ้นจากพืชผลเกษตรหลักยางพารา อัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำ และ มาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ในส่วนของการลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและค่าโอนอสังหาริมทรัพย์ ที่ยังมีผลบังคับอยู่ในไตรมาสนี้ ส่วนในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งได้รับผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมืองมีแนวโน้มชะลอตัว

ในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศลดลง แต่ยังมีนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในวันหยุด และเทศกาลต่าง ๆ มากขึ้น เช่น เทศกาลวันสงกรานต์ และการจัดประชุมสัมมนาของภาครัฐและเอกชนที่มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น

<sup>1</sup> จำนวนผู้ประกอบการ 99 ราย ประกอบด้วย

- การออกพบโดยตรง จำนวน 53 ราย เดือนเมษายน 11 ราย เดือนพฤษภาคม 16 ราย และเดือนมิถุนายน 26 ราย
- จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการภาคใต้ ที่จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 และจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 รวม จำนวน 46 ราย

สำหรับแนวโน้ม ไตรมาส ที่ 3 ปี 2553 ภาวะเศรษฐกิจของภาคใต้โดยรวมคาดว่าจะยังคงขยายตัวดี เนื่องจากการส่งออกยางพาราที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ในประเทศจีนและญี่ปุ่น และเริ่มมีการส่งออกยางพาราไปประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นตลาดใหม่มากขึ้น ประกอบกับราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงอยู่ในระดับราคาที่สูง อันจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคายางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภาคใต้อยู่ในระดับสูง และปาล์ม น้ำมันซึ่งนอกจากจะใช้ในการบริโภคแล้วยังสามารถใช้ผลิตเป็นพลังงานทดแทน ในขณะที่สินค้าประเภทอาหารแปรรูป/แช่แข็ง ของไทยยังคงเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของต่างประเทศ

ภาคการท่องเที่ยวยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาการเมืองและความรุนแรงในช่วงเดือนพฤษภาคม เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีในมุมมองของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ประกอบกับในไตรมาส ที่ 3 จะเป็นช่วงนอกเทศกาลท่องเที่ยว (กรีนซีซั่น) ของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องอาศัยตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทย และการจัดประชุมสัมมนาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ มาให้บริการแทน สำหรับแนวโน้มการท่องเที่ยวจะขึ้นอยู่กับ การตอบรับของมาตรการภาครัฐที่ใช้ในการกระตุ้นการท่องเที่ยวว่าจะได้ผลเพียงใด

### การบริโภค

การบริโภคในไตรมาส ที่ 2/2553 ขยายตัวดี เนื่องมาจากยางพารามีราคาสูงทำให้ผู้บริโภคมีกำลังซื้อและมีการใช้จ่ายมากขึ้น โดยพิจารณาจากการจำหน่ายยานพาหนะรถจักรยานยนต์ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ลูกค้านำเข้าสามารถผ่อนชำระค่าวงได้ตามกำหนดเวลาทำให้อัตราการเกิดหนี้ที่มีปัญหาลดลงส่งผลให้การยึดรถคืนลดลงตามไปด้วย ขณะเดียวกันการจำหน่ายสินค้าที่เป็นในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้ามียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การชุมนุมทางการเมืองภายในประเทศทำให้ผู้บริโภคลดการใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จำเป็นส่งผลให้ยอดการจำหน่ายสินค้าฟุ่มเฟือยชะลอตัวลง

ในไตรมาส ที่ 3/2553 คาดว่าการบริโภคจะขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น การฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อราคาสินค้าเกษตรโดยเฉพาะยางพารา เสถียรภาพของสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้แผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็งอันจะเป็นปัจจัยเสริมในการเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนให้ดีขึ้น ประกอบกับข้อจำกัดของอุปทานสินค้าประเภทยานยนต์ที่มีไม่เพียงพอต่อการจำหน่ายในครึ่งปีแรก ผู้ผลิตได้เริ่มปรับเพิ่มปริมาณการผลิตในบางส่วนแล้ว ซึ่งจะทำให้การอุปโภคบริโภคขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

## การลงทุน

ภาคการลงทุนความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยต่าง ๆ สนับสนุน เช่น อัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ำ มาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ในส่วนของ การลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและค่าโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ยังมีผลอยู่ในไตรมาสนี้ รวมทั้งราคา ยางพารา และปาล์มน้ำมันที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี

พื้นที่การก่อสร้างในภาคใต้ตอนล่างขยายตัว เนื่องจากความต้องการที่อยู่อาศัยของ ผู้บริโภคยังมีอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยของโครงการต่าง ๆ และการ เพิ่มขึ้นของธุรกิจบ้านเช่า อพาร์ทเมนท์ และหอพักนักศึกษาในพื้นที่บริเวณรอบที่ตั้งสถานศึกษา และตลาดของบ้านเดี่ยวที่มีราคาค่อนข้างสูงก็ยังคงเป็นที่ต้องการกลุ่มลูกค้าระดับกลาง – บนที่มีกำลังซื้อเป็นที่พักอาศัยหลังที่ 2 แต่จะขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้ง คุณภาพและความน่าเชื่อถือ ภาพลักษณ์ที่ดีของโครงการ ฉะนั้นเจ้าของโครงการที่จะประสบความสำเร็จจะต้องให้ความสำคัญในคุณภาพของวัสดุ และระบบสาธารณูปโภคที่ดี จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เข้ามาให้บริการในโครงการ

การลงทุนในภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันในแหล่งท่องเที่ยวผู้ประกอบการยังมีความ กังวลที่จะเปิดโครงการใหม่ ๆ เนื่องจากยังต้องรอดูสถานการณ์ทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจทั้ง ภายในประเทศและต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียง มีศักยภาพทางการเงิน และมีการจัดการด้านการตลาดดี ก็ยังคงเปิดโครงการใหม่เพิ่มขึ้น

ไตรมาสที่ 3 /2553 คาดว่า การก่อสร้างที่อยู่อาศัยขยายตัวไม่มาก เนื่องจากมีปัจจัย เสี่ยงด้านการเมืองภายในประเทศที่จะกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และการสิ้นสุดของ มาตรการช่วยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ต้นทุนของที่อยู่อาศัยสูงขึ้น ประกอบกับทิศทางอัตรา ดอกเบี้ยที่อาจมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ก็ยังมีปัจจัยบวกจากราคาพืชเกษตรที่คาดว่าจะทรงตัวใน ระดับสูง

## การส่งออก

ในไตรมาสนี้ การส่งออกขยายตัวตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยในไตรมาสนี้ การส่งออกยางพารายังมีทิศทางที่ดีโดยมีคำสั่งซื้อจากประเทศจีนอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับ ประเทศจีนได้นำยางในสต็อกไปใช้ในอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์มากขึ้น ทำให้ต้องซื้อเพิ่มเพื่อไป ทดแทนยางในสต็อก ส่วนตลาดญี่ปุ่นมีการสั่งซื้อยางพาราเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์และ ซดเซสสต็อกที่ลดลง เช่นกัน

การส่งออกไม้ยางพาราเพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์ยังคงมีแนวโน้มที่ดีจากความต้องการของ จีนที่มีต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามจากราคายางที่สูงขึ้น ทำให้โรงงานไม้ยางพาราประสบปัญหา

ขาดแคลนวัตถุดิบเพราะชาวสวนเริ่มชะลอการโค่นต้นยางพาราส่งผลให้ราคาไม้ยางพาราปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการผลิต

การส่งออกถุงมือยางเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นสินค้าที่จำเป็นในทางการแพทย์และใช้ในครัวเรือน ผู้ประกอบการมีปัญหาระงืดต้นทุนวัตถุดิบเพราะราคาน้ำยางขึ้นสูงขึ้นมา ประกอบกับยางแผ่นรมควันมีราคาสูง ทำให้ผู้รับซื้อน้ำยางพาราบางส่วนใช้น้ำยางมาทำยางแผ่นแทนที่จะขายเป็นน้ำยาง เนื่องจากได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าส่งผลให้น้ำยางขึ้นเริ่มขาดแคลน

การส่งออกถุงในไตรมาสนี้ ยังคงมีทิศทางที่ดี เนื่องจากอินโดนีเซียและเวียดนามซึ่งเป็นประเทศคู่แข่ง ประสบผลผลิตถุงเสียหาย เพราะเกิดปัญหาโรคระบาด และสภาพอากาศแปรปรวน ทำให้ผลผลิตถุงของประเทศคู่แข่งลดลง ส่วนประเทศจีนแม้จะมีการเลี้ยงถุงมากแต่ไม่เพียงพอสำหรับใช้บริโภคภายในประเทศ และในปีที่ผ่านมาผลผลิตก็ลดลงเพราะได้รับผลเสียหายเนื่องจากประสบปัญหาอากาศหนาว ทำให้ต้องมีการนำเข้าถุงบางส่วนจากไทยเพื่อใช้บริโภค ส่วนการส่งออกถุงน่าจะระงืดเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของตลาดต่างประเทศ

สำหรับปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญของอุตสาหกรรมถุงแช่แข็ง คือ มาตรการ Anti Dumping ที่มีผลต่อต้นทุนทำให้ผู้ส่งออกของไทยเสียเปรียบในการแข่งขันโดยต้องเสียภาษีในขณะที่ยังประเทศคู่แข่งไม่ต้องเสียภาษีดังกล่าวและสหรัฐอเมริกายังคงนับว่าประเทศไทยมีการใช้แรงงานเด็ก ซึ่งอาจจะส่งผลให้ถุงไทยมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีอันจะกระทบต่อการส่งออก

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2553 คาดว่าการส่งออกในภาพรวมของภาคได้มีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่อง โดยผลิตภัณฑ์ยางพาราคาดว่าจะยังคงขยายตัวตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะจากจีน ญี่ปุ่น และผู้ผลิตยางล้อในประเทศอินเดีย ส่งผลให้ความต้องการยางพาราเพิ่มขึ้น ส่วนการส่งออกถุงจะมีทิศทางที่ดีต่อเนื่องตามความต้องการของตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น เพราะถุงมีราคาอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงมาก

#### เกษตร

ในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารามีปริมาณลดลง เนื่องจากประสบภาวะภัยแล้ง ทำให้การเปิดกรีดยางในฤดูกาลใหม่ล่าช้าไปประมาณ 1 เดือน ในขณะที่ราคายางพารายังคงปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทำให้ยางราคาดี เนื่องจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของธุรกิจยานยนต์ที่มีความต้องการใช้ยางพาราและเพื่อชดเชยสต็อกของผู้ใช้ยางในตลาดโลก และส่วนหนึ่งเกิดจากการเก็งกำไรในสินค้าโภคภัณฑ์ของนักลงทุน โดยมีปัจจัยเสริมจากราคาน้ำมันที่ยังคงอยู่ในระดับราคาที่สูง ส่วนปาล์มน้ำมันก็ประสบภัยแล้งด้วย ทำให้ผลผลิตในช่วงนี้ลดลง และส่งผลให้อัตราการให้น้ำมันต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็น ในไตรมาสนี้ผลผลิตปาล์มยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่จะทำการ

ผลิตให้เต็มกำลังการผลิต แต่การที่เกษตรกรจะขายผลปาล์มได้ในราคาดีต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพและการตัดปาล์มในเวลาที่เหมาะสม

ผลผลิตกึ่งในไตรมาสที่ 2/2553 มีปริมาณลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้งที่เกิดขึ้น ทำให้สภาพภูมิอากาศร้อน กึ่งเจริญเติบโตช้าอัตราการแลกเนื้อต่ำ กึ่งไม่แข็งแรงผู้ประกอบการต้องเร่งจับกึ่งขายเร็วขึ้นเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงและลดความเสี่ยงจากการขาดทุน เพราะกึ่งไม่โตตามระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ยังพบโรคระบาดของกึ่งในบางพื้นที่ เป็นผลทำให้ราคากึ่งลดต่ำลง เนื่องจากขนาดของกึ่งที่ขายมีขนาดเล็ก

### อุตสาหกรรม

ยางพารา ในปัจจุบันอุตสาหกรรมยางพาราของไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นมาโดยตลอด แม้ว่าแหล่งผลิตหลักในพื้นที่ภาคใต้จะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ส่งผลให้ผลผลิตยางลดลงก็ตาม ในขณะที่ผลผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีพื้นที่ปลูกยางพาราที่เริ่มให้ผลผลิตและสามารถที่จะเริ่มกรีดยางเพิ่มขึ้น

ผลผลิตยางพาราที่ใช้แปรรูปยังคงทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 3.2 ล้านเมตริกตันต่อปี เนื่องจากพื้นที่ปลูกยางพาราของประเทศไทยมีจำกัด และโดยเฉพาะในภาคใต้เกษตรกรได้ใช้พื้นที่บางส่วนไปปลูกปาล์มน้ำมัน ทำให้ผลผลิตยางพาราในอนาคตจะไปเพิ่มทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกที่ขยายเพิ่มขึ้นและเริ่มให้ผลผลิตในหลายพื้นที่ ภาคอุตสาหกรรมยางพาราใช้อัตรากำลังการผลิตเพียงร้อยละ 40-50 เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านวัตถุดิบต้องใช้วัตถุดิบจากแหล่งผลิตภายในประเทศ

อุตสาหกรรมไม้ยางพารายังขยายตัวดี ตามความต้องการเพิ่มขึ้นจากประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักถึงแม้ว่ารัฐบาลจีนจะออกมาตรการเข้มงวดมากขึ้นในเรื่องของการขอสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อลดความร้อนแรงทางเศรษฐกิจ ในขณะที่การผลิตไม้ยางพารามีปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบและวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น เนื่องจากราคาสูงขึ้น ทำให้ชาวสวนยางเริ่มชะลอการโค่นเพื่อจะกรีดยางขาย ส่งผลให้ไม้ยางพารามีราคาแพง และส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดแคลนแรงงานของภาคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมถั่วมีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นแต่ในปัจจุบันราคาวัตถุดิบถั่วยางขึ้นเคลื่อนไหวอยู่ในระดับที่สูง และในบางพื้นที่เริ่มขาดแคลนวัตถุดิบ เนื่องจากผู้รับซื้อถั่วยางขึ้นนำถั่วยางขึ้นที่รับซื้อไปทำยางแผ่นแทน เนื่องจากได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ทำให้ผู้ประกอบการมีปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น นอกจากปัญหาราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นแล้วต้นทุนพลังงานและแรงงานก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน

อุตสาหกรรมประมงและแช่แข็ง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กุ้งแปรรูปและแช่แข็งยังคงมีทิศทางการส่งออกที่ดีตามคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น ส่วนสินค้าอาหารทะเลกระป๋องมีปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบเพราะส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากอินโดนีเซียที่มีแหล่งจับปลาชุกชุมแต่ทางการอินโดนีเซียมีกฎระเบียบเคร่งครัด ส่วนเวียดนามที่เป็นคู่แข่งที่สำคัญมีความได้เปรียบในด้านต้นทุนแรงงาน แต่ในด้านของคุณภาพแล้วยังต่ำกว่าไทย

### การท่องเที่ยว

ในไตรมาสที่ 2/2553 ภาวะการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง เนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่มั่นใจในสถานการณ์และความปลอดภัยที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ประกอบกับนานาประเทศได้ประกาศห้ามและหรือเตือนประชาชนที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย ส่งผลให้บริษัทประกันภัยจะไม่คุ้มครองตามกรมธรรม์และไม่จ่ายเงินชดเชยกรณีเกิดความเสียหาย เป็นผลให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากต้องยกเลิกการเดินทาง แต่ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงหรืออยู่ห่างไกลจากเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงก็ได้รับผลดี เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวภายในประเทศที่เป็นชาวไทยจะเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น เพื่อหนีความวุ่นวายของเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงที่กรุงเทพมหานคร ส่วนปัญหาเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำและปัญหาโรคติดต่อ เมื่อเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนับว่ายังเป็นปัญหารองของภาคการท่องเที่ยว

สำหรับภาวการณ์ท่องเที่ยวในฝั่งอ่าวไทย (จังหวัดสงขลา) กลุ่มลูกค้าหลักจะเป็นชาวมาเลเซีย และสิงคโปร์ ยังมีการขยายตัวดี รวมทั้งการจัดสัมมนาของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอำเภอหาดใหญ่จำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดและเทศกาลสำคัญต่าง ๆ เช่น เทศกาลสงกรานต์ ทั้งนี้ เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในความปลอดภัย ที่ภาครัฐได้จัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการใช้วิทยุเครื่องแดงที่ภาครัฐได้จัดให้กับประชาชน ทำให้สามารถสื่อสารกันได้ตลอดเวลา สามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดี สำหรับในพื้นที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาที่มีพื้นที่ติดชายแดนไทย - มาเลเซีย นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอหาดใหญ่ที่เป็นที่พอใจของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย เนื่องจากการเดินทางสะดวกใช้เวลาไม่นานมาก และที่สำคัญมีแหล่งสถานบันเทิงไว้บริการอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหาร สถานบันเทิงและโรงแรมที่พัก

แนวโน้ม ภาคการท่องเที่ยว คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการเมืองภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง ทำให้ลูกค้าต่างประเทศลดลงจนต้องอาศัยตลาดท่องเที่ยวและการสัมมนาภายในประเทศ สำหรับในฤดูกาลท่องเที่ยวปลายปี 2553 นี้ การจองที่พักล่วงหน้าของนักท่องเที่ยวต่างประเทศยังมีไม่มาก ทั้งนี้เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวบางส่วนที่ยังไม่มั่นใจในเรื่องของ

ความปลอดภัยได้วางแผนหรือกำหนดการเดินทางไว้ล่วงหน้าที่จะไปเที่ยวในประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียที่ไม่มีปัญหาเรื่องการเมืองภายในประเทศแทน อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวมากขึ้นเพียงไรต้องรอดูว่ามาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากภาครัฐ เพื่อที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจะสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศตัดสินใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้มากขึ้นเพียงใด

### **ต้นทุน ราคาสินค้า และสัดส่วนผลกำไร**

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น โดย อุตสาหกรรมยางและปาล์มราคาวัตถุดิบได้ปรับตัวสูงขึ้นตามความต้องการของต่างประเทศและในประเทศ นอกจากนี้ ได้รับผลจากราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมท่อน้ำประป้อุปโภคบริโภคที่นำเข้าได้ปรับสูงขึ้นเช่นกัน จะมีเพียงอุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็งที่ราคาวัตถุดิบลดลงเนื่องจากกุ้งมีขนาดเล็ก

สำหรับราคาวัสดุก่อสร้างโดยรวมราคาทรงตัว เช่น ปูนซีเมนต์ กระเบื้องต่าง ๆ เว้นแต่เหล็กที่มีแนวโน้มราคาสูงขึ้นแต่ไม่มากนัก ส่วนต้นทุนด้านพลังงานและแรงงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ราคาบ้านที่อยู่อาศัยโดยรวมยังไม่ปรับราคาในไตรมาสนี้ แต่มีแนวโน้มจะปรับสูงขึ้นในครึ่งปีหลัง ทั้งนี้เพื่อชดเชยต้นทุนในส่วนของมาตรการช่วยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย์ที่สิ้นสุดลงและอัตราดอกเบี้ยที่มีทิศทางขาขึ้น ราคารถยนต์และรถจักรยานยนต์ยังไม่มีการปรับราคาเว้นแต่การผลิตรถรุ่นใหม่ที่ต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ สินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันบางประเภทใช้กลยุทธ์ด้านการตลาด โดยจัดให้มีของแถมเพื่อกระตุ้นยอดขายและลดขนาดบรรจุลงแทนการปรับขึ้นราคา แต่ในส่วนสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น เสื้อผ้าแฟชั่นมีการปรับราคาขึ้นตามความต้องการของตลาด ในปัจจุบันผู้ประกอบการจะสต็อกสินค้าลดลง

### **แรงงาน และภาวะการจ้างงาน**

สถานการณ์การจ้างงานในภาคได้ยังอยู่ในภาวะที่ตึงตัว การขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมยังคงเป็นปัญหา ทำให้ไม่สามารถผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้าได้ เกิดการแข่งขันแรงงานที่เป็นคนไทยในระหว่างอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น โรงงานไม้ยางพารา และอาหารแช่แข็ง ประกอบกับยางพารามีราคาสูง ทำให้แรงงานบางส่วนออกไปกรีดยางพารา เนื่องจากมีรายได้ดีกว่า จากการที่ภาคอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงาน ทำให้ต้องจ่ายค่าแรงเพิ่มขึ้นเพื่อจูงใจในการทำงาน ส่งผลให้มีต้นทุนแรงงานสูงขึ้น ผู้ประกอบการบางแห่งต้องอาศัยแรงงานต่างด้าวทดแทนสำหรับภาคธุรกิจยานยนต์จะขาดแคลนช่างฝีมือและช่างที่มีประสบการณ์ ที่ลาออกไปประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ในการจ้างแรงงานใหม่เพื่อทดแทน ทำให้ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนค่อนข้างนานอันจะทำให้เป็นภาระและเพิ่มต้นทุนของผู้ประกอบการ ส่วนห้างสรรพสินค้ามีการเข้า – ออกของพนักงานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพนักงานขาย

## สถาบันการเงิน

ในไตรมาสที่ 2/ 2553 ความต้องการสินเชื่อของลูกค้ารายเดิมกลุ่มสินเชื่อเพื่อส่งออกสินค้าเกษตร และกลุ่มลูกค้ารับซื้อยางเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากราคายางพาราปัจจุบันมีราคาสูงมาก ทำให้ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น รวมทั้งธุรกิจการจำหน่ายยานยนต์ทุกประเภท และสินเชื่อหมุนเวียนจากการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งก็มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่สำหรับสินเชื่อภาคธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการท่องเที่ยวสถาบันการเงินยังต้องติดตามและระมัดระวังการให้สินเชื่ออย่างใกล้ชิด

หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ในภาพรวมมีแนวโน้มลดลง แต่สถาบันการเงินต้องติดตามสถานะของลูกค้าหนี้อย่างใกล้ชิดและจากการที่ธนาคารระมัดระวังและเข้มงวดในการอนุมัติรายใหม่ก็เป็นการป้องกันการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่จะเพิ่มขึ้น ส่วนลูกหนี้รายที่เริ่มมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน สถาบันการเงินจะติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้โดยการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงิน

ปริมาณเงินฝากมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ขยายตัวไม่มาก เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในปัจจุบันไม่สามารถจูงใจให้ผู้ออมเงินในรูปเงินฝากเพิ่มขึ้นได้ ทำให้ผู้ฝากเงินส่วนหนึ่งได้เปลี่ยนไปลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า รวมทั้ง พิจารณาเรื่องของการลดหย่อนภาษี และนำเงินไปใช้ลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ในปัจจุบันมีกลุ่มนักธุรกิจนำเงินไปลงทุนทำสวนปลูกยางพาราในแหล่งอื่น ๆ เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

ส่วนเศรษฐกิจภาค สำนักงานภาคใต้

มิถุนายน 2553